

BÁO CÁO

tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”

Thực hiện Kế hoạch số 77-KH/BTGTW, ngày 16/02/2017, của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007, của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới” (sau đây viết tắt là Chỉ thị 17-CT/TW); Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi

- Những năm qua, tỉnh Quảng Trị duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, văn hóa - xã hội đã đạt được những kết quả quan trọng; quốc phòng - an ninh và một số lĩnh vực cơ bản khác được tổ chức triển khai đồng bộ, mang lại kết quả thiết thực, tạo hiệu quả xã hội rõ nét và tạo tâm lý phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

- Hội nghị báo cáo viên do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức mỗi tháng một kỳ đã cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, đều đặn và phong phú cả về nội dung và hệ thống tài liệu, đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức các Hội nghị Báo cáo viên ở tỉnh; trên cơ sở đó, đội ngũ báo cáo viên Tỉnh ủy đã chủ động, tích cực trong việc xác định nội dung thông tin để truyền đạt phù hợp với đối tượng và tình hình của địa phương, ngành, đơn vị; chủ động trong việc định hướng dư luận xã hội, đấu tranh với những thủ đoạn xuyên tạc của các phần tử cơ hội, lực lượng thù địch, góp phần bảo đảm an ninh tư tưởng, ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn.

- Đội ngũ báo cáo viên đã được cấp ủy các cấp quan tâm, kiện toàn về mặt tổ chức, đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng; trang thiết bị làm việc, chế độ chính sách, do vậy đã tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời động viên tinh thần làm việc của đội ngũ báo cáo viên các cấp.

Đây là những thuận lợi cơ bản để triển khai thực hiện công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng trên địa bàn tỉnh trong 10 năm qua.

2. Khó khăn

- Trong những năm qua, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có những biến động phức tạp, nhất là khủng hoảng kinh tế - tài chính thế giới; biến động chính trị ở khu vực Bắc Phi, Trung Đông, Ucraina; tình hình tranh chấp trên biển Đông... đã tác động bất lợi đến sự phát triển kinh tế, ổn định chính trị của mỗi quốc gia trên thế giới. Ở trong nước, giá cả hàng hóa biến động bất thường; tình hình thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất, kinh doanh.

- Các thế lực thù địch đẩy mạnh thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt hơn; những biểu hiện xa rời mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có chiều hướng phức tạp. Các tổ chức phản động lưu vong được hậu thuẫn của một số thế lực nước ngoài đã tìm mọi cách móc nối với những phần tử chống đối trong nước phá hoại sự nghiệp đổi mới, phủ nhận vai trò lãnh đạo xã hội của Đảng ta. Tác động của mặt trái kinh tế thị trường, sự xâm lăng văn hóa không lành mạnh xảy ra trong quá trình hợp tác, hội nhập quốc tế; chiều hướng ngày càng tăng các tai, tệ nạn xã hội, nhất là trong giới trẻ gây lo ngại trong xã hội.

Trước tình hình đó, đòi hỏi công tác tuyên truyền miệng, báo cáo viên phải nhạy bén, chủ động, tích cực và kịp thời mới đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHỈ THỊ 17-CT/TW

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng

1.1. Chỉ đạo việc quán triệt Chỉ thị số 17-T/TW

Thực hiện Hướng dẫn số 28-HD/BTGTW, ngày 28/01/2008, của Ban Tuyên giáo Trung ương về triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007, của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X “*Về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới*”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị cho cán bộ chủ chốt, đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở.

- Ở cấp tỉnh: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị đối với cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, Trưởng ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các Đảng bộ trực thuộc; đội ngũ Báo cáo viên Tỉnh ủy (với gần 200 đồng chí tham gia); đồng thời, chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch hướng dẫn các Đảng bộ trực thuộc tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị theo tinh thần Hướng dẫn số 28-HD/BTGTW, ngày 28/01/2008, của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Nhìn chung việc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư được tổ chức nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu về thời gian, nội dung và thành phần tham dự.

- *Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc*: Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các cấp ủy trực thuộc đã tham mưu cho cấp ủy kế hoạch nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị 17-CT/TW cho cán bộ chủ chốt và đội ngũ Báo cáo viên của đảng bộ địa phương, đơn vị. Các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức triển khai các nội dung cơ bản của Chỉ thị với 1.450 cán bộ chủ chốt và báo cáo viên tham gia.

Nhìn chung, công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư được các cấp ủy đảng chú trọng và triển khai kịp thời, nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu về thời gian và nội dung, góp phần nâng cao nhận thức về công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

1.2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW

**** Công tác tổ chức đội ngũ:***

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; vị trí, vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị nói chung, công tác tư tưởng - văn hóa nói riêng, những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thực hiện Hướng dẫn số 31-HD/BTGTW, ngày 30/12/2011, của Ban Tuyên giáo Trung ương "*Về xây dựng, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên các cấp*", Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc thành lập đội ngũ báo cáo viên để tổ chức tuyên truyền miệng theo hướng bảo đảm số lượng và ngày càng nâng cao chất lượng; chú trọng cả về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; chủ động, nhạy bén và kỹ năng truyền đạt; nhờ vậy, cơ bản đội ngũ báo cáo viên các cấp đảm trách tốt nhiệm vụ tuyên truyền ở địa bàn, lĩnh vực được phân công.

- *Đối với báo cáo viên Tỉnh ủy*: Sau mỗi kỳ đại hội Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức tổng kết công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên nhằm đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện và rút kinh nghiệm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp trong những năm tiếp theo. Trên cơ sở đề xuất của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Tỉnh ủy về số lượng, tiêu chuẩn chức danh báo cáo viên theo quy định của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Quyết định chỉ định thành lập đội ngũ báo cáo viên, đồng thời, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động báo cáo viên trong nhiệm kỳ mới; chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn các đảng bộ trực thuộc thành lập đội ngũ và xây dựng quy chế hoạt động báo cáo viên của cấp mình.

Nhằm tăng cường lãnh đạo và tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng theo Chỉ thị 17-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chú trọng công tác kiện toàn, củng cố đội ngũ báo cáo viên. Trong 10 năm qua, Ban

Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 12 Quyết định chi định bổ sung, thay thế 24 Báo cáo viên Tỉnh ủy, kịp thời kiện toàn đội ngũ, góp phần đảm bảo hiệu quả hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng trên địa bàn; chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc đẩy mạnh công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ tuyên truyền miệng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cán bộ làm công tác tuyên giáo. Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị, thành phố đã mở 16 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo cáo viên, tuyên truyền miệng với 820 học viên tham gia. Trung tâm Thông tin Công tác tư tưởng thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tuyên giáo, Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị, thành phố tổ chức 03 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo cáo viên, tuyên truyền miệng với 150 học viên tham gia.

Nội dung chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ báo cáo viên, tuyên truyền miệng đảm bảo đúng yêu cầu của Ban Tuyên giáo Trung ương đề ra, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng cho đội ngũ Báo cáo viên, cán bộ tuyên giáo các cấp trên địa bàn tỉnh.

- *Đối với đội ngũ Báo cáo viên cấp huyện và tương đương:* Qua mỗi nhiệm kỳ, các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tiến hành tổng kết công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng của đảng bộ và thành lập đội ngũ Báo cáo viên nhiệm kỳ mới, ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động báo cáo viên theo tinh thần Quy chế hoạt động báo cáo viên của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, các cấp ủy thường xuyên chú trọng việc kiện toàn đội ngũ, kịp thời bổ sung, thay thế những báo cáo viên chuyển công tác hoặc còn hạn chế về năng lực hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trên địa bàn.

Cụ thể: Trong 10 năm qua, các cấp ủy trực thuộc đã ban hành 26 Quyết định bổ sung, thay thế 33 báo cáo viên cấp huyện, trong đó: Báo cáo viên nghỉ hưu và chuyển công tác là 30 đồng chí, hạn chế về năng lực 02 đồng chí; 01 đồng chí vi phạm đạo đức, lối sống.

** Đối với nội dung, phương thức tuyên truyền:*

Nét nổi bật của công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW của các cấp ủy đảng trong 10 năm qua là đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên truyền miệng phù hợp với đối tượng nghe và tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị nhằm nâng cao tính định hướng tư tưởng, thuyết phục, bảo đảm chất lượng, hiệu quả trong mỗi buổi tuyên truyền; chỉ đạo đẩy mạnh thông tin về cơ sở, góp phần định hướng tư tưởng, dư luận xã hội ở cơ sở. Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức triển khai công tác tuyên truyền miệng rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh, vừa kịp thời cung cấp thông tin với nội dung đa dạng, phong phú trên các lĩnh vực, vừa định hướng trực tiếp với phương châm sát đúng, phù hợp với đối tượng và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; chỉ đạo các cấp ủy đảng tổ chức phối hợp nhiều bình chủng tư tưởng, lực lượng trong Đảng,

trong hệ thống chính trị và toàn xã hội làm công tác tuyên truyền miệng theo tinh thần Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư.

** Triển khai xây dựng đề tài khoa học phục vụ công tác tuyên truyền miệng:*

Nhằm có cơ sở lý luận khoa học bảo đảm phục vụ tốt cho mục đích nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện đề tài khoa học “*Tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên tỉnh Quảng Trị trong tình hình mới*”. Đề tài đã hoàn thành vào năm 2013, được Hội đồng khoa học cấp tỉnh đánh giá cao và đã vận dụng trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW, đáp ứng yêu cầu của công tác tuyên truyền miệng trên địa bàn tỉnh.

** Thực hiện chế độ, chính sách:*

Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc quan tâm thiết thực đến việc hỗ trợ kinh phí cho đội ngũ báo cáo viên hoạt động. Từ năm 2006 đến trước khi có Hướng dẫn liên ban số 06-HD/BTCTW- BTGTW, ngày 15/8/2011, của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương “*Về thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với báo cáo viên các cấp theo Thông báo số 13-TB/TW, ngày 23/8/2011 của Bộ Chính trị*”, các cấp ủy đảng trực thuộc đã triển khai thực hiện và nâng dần mức hỗ trợ theo từng năm, từng nhiệm kỳ. Đối với báo cáo viên Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nâng dần mức hỗ trợ cho mỗi báo cáo viên từ 50.000đ/tháng năm 2006 đến 200.000đ/tháng năm 2010. Năm 2011, thực hiện Hướng dẫn liên ban số 06-HD/BTCTW-BTGTW, mỗi báo cáo viên Tỉnh ủy được phụ cấp trách nhiệm 0,3 mức lương cơ sở, góp phần động viên, khuyến khích đội ngũ báo cáo viên hoạt động và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trên địa bàn tỉnh.

2. Kết quả hoạt động tuyên truyền miệng

Bám sát yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư, trong 10 năm qua, cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị, đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tích cực triển khai đưa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực đến với các tầng lớp nhân dân; nắm bắt, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội, đấu tranh phản bác những thông tin sai trái, những luận điệu xuyên tạc của các phần tử cơ hội, lực lượng thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

2.1. Hoạt động tuyên truyền miệng của đội ngũ Báo cáo viên Tỉnh ủy

Nội dung thông tin tuyên truyền đa dạng, phong phú trên các lĩnh vực, vừa có nội dung chuyên sâu, vừa đảm bảo tính toàn diện, cơ bản đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đảm bảo tính định hướng, thuyết phục¹.

¹ Trong 10 năm qua, đội ngũ báo cáo viên Tỉnh ủy đã tổ chức tuyên truyền 2.085 buổi với 292 chuyên đề, gồm: Nghị quyết, luật: 54 chuyên đề; Kinh tế - xã hội: 38; Văn hóa: 19; An ninh - quốc phòng: 45; Đối ngoại: 23; xây dựng Đảng: 37; Giáo dục truyền thống: 40; thời sự quốc tế, khu vực và trong nước: 36.

Các chuyên đề về xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước và công tác tư tưởng tập trung vào một số nội dung chính đó là: Thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng các cấp, các Hội nghị BCH TW, BCH Đảng bộ tỉnh, các kỳ họp của Quốc hội, HĐND tỉnh, các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; các chuyên đề về chống "Diễn biến hoà bình" trong văn học - nghệ thuật; nguy cơ tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; an ninh tư tưởng, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước, tình hình Biển Đông, phân giới cắm mốc...

Các vấn đề thời sự quốc tế, khu vực và công tác đối ngoại của Đảng ta được giới thiệu kịp thời, đảm bảo tính thời sự, tình hình quan hệ các nước lớn, khu vực; các cuộc xung đột sắc tộc, tôn giáo; tình hình thiên tai, dịch bệnh; sự suy thoái, phục hồi suy thoái kinh tế thế giới, cục diện chung của thế giới, tình hình an ninh trên biển Đông.... Các Hội nghị Báo cáo viên cũng tập trung thông tin về các chuyến thăm và làm việc của Đoàn cấp cao các nước đến Việt Nam và các Đoàn cấp cao Việt Nam đến một số nước trên thế giới, chính sách ngoại giao của Việt Nam, việc hội nhập kinh tế thế giới, tham gia vào các tổ chức kinh tế lớn của thế giới và khu vực.

Các nội dung về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong nước, trong tỉnh cũng được quan tâm. Một số chuyên đề trên lĩnh vực khoa giáo, tình hình hoạt động của các tôn giáo trong nước, trong tỉnh được giới thiệu sâu hơn đã giúp cho Báo cáo viên nắm được cốt lõi vấn đề để thực hiện tốt công tác tuyên truyền tại cơ sở. Các vấn đề về luật như: Hiến pháp, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Bảo hiểm xã hội và một số Luật mà Quốc hội khoá XII, XIII, XIV sửa đổi, bổ sung, ban hành mới được giới thiệu và giải thích rõ ràng.

Hầu hết các chuyên đề báo cáo tại Hội nghị Báo cáo viên đều được chọn lọc từ Hội nghị báo cáo viên Trung ương và các tài liệu chính thống. Một số Hội nghị báo cáo viên quan trọng được các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến dự và trực tiếp giới thiệu một số chuyên đề. Một số chuyên đề sâu theo ngành được các đồng chí lãnh đạo ngành báo cáo, do đó chất lượng báo cáo, nội dung thông tin ngày càng được nâng lên, thiết thực hơn. Các chuyên đề, nội dung thông tin tại các kỳ họp được mở rộng, đa dạng, phong phú hơn, vừa có nội dung chuyên sâu vừa có nội dung toàn diện, đảm bảo thông tin định hướng kịp thời, thông suốt từ Trung ương đến cơ sở.

Cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ cho công tác tổ chức triển khai Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy được tăng cường (được trang bị máy chiếu, máy ghi âm, camera...). Do đó, các Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy thường xuyên có các phim tư liệu, hình ảnh minh họa cho việc chuyển tải những nội dung tư tưởng của thông tin, những vấn đề thời sự trong nước và quốc tế, tạo sự sinh động và sức hấp dẫn đối với người nghe, mang lại hiệu quả thiết thực.

2.2. Hoạt động tuyên truyền miệng của đội ngũ Báo cáo viên cấp huyện và tương đương

Trên cơ sở tiếp thu thông tin từ các Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy, tài liệu tuyên truyền của Trung ương, của tỉnh và thực tế của địa phương, đơn vị, đội ngũ Báo cáo viên cấp huyện và tương đương xác định nội dung để triển khai tuyên truyền và đạt được những kết quả quan trọng². Các chuyên đề tuyên truyền được đội ngũ báo cáo viên chọn lọc từ việc tiếp thu thông tin các Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy như tình hình kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, an ninh - quốc phòng, các vấn đề xã hội, tôn giáo, pháp luật... Thông tin thời sự về các vấn đề nóng xảy ra ở trong nước và thế giới như: Tình hình biển, đảo, phân giới cắm mốc, những thông tin xấu độc trên mạng xã hội, vệ sinh an toàn thực phẩm, những sự kiện, vấn đề nổi cộm mà dư luận xã hội quan tâm được đội ngũ báo cáo viên giới thiệu sâu, thông tin đầy đủ, đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đảm bảo tính nhất quán về nội dung thông tin và định hướng kịp thời tư tưởng, dư luận xã hội, nhất là trước các sự kiện, vấn đề tác động đến tư tưởng và tâm trạng xã hội.

2.3. Hoạt động tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở

Trên cơ sở nghiên cứu, chọn lọc thông tin, tài liệu của tỉnh, huyện cung cấp, trong 10 năm qua, đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở đã tổ chức tuyên truyền miệng được 5.168 buổi, 320 loại chuyên đề với hàng trăm ngàn lượt cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia. Các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở chủ yếu tập trung tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp của Nhà nước trên các lĩnh vực; những sự kiện chính trị - lịch sử, văn hóa quan trọng của đất nước, của tỉnh, địa phương; những thông tin thiết thực về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương, những vấn đề trên các lĩnh vực mà nhân dân bức xúc quan tâm... đã góp phần định hướng tư tưởng và dư luận xã hội, đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Nhiều đồng chí báo cáo viên đã khắc phục khó khăn về giao thông, thời tiết, chủ động đi đến những vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các địa bàn giáp biên giới để trực tiếp tuyên truyền, vận động Nhân dân ở các địa phương, cơ sở thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vạch rõ âm mưu, thủ đoạn của chiến lược "Diễn biến hòa bình", những luận điệu xuyên tạc của các phần tử cơ hội, lực lượng thù địch, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần cảnh giác cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở; cổ vũ, động viên các

² Trong 10 năm qua, đội ngũ Báo cáo viên cấp huyện và tương đương đã tổ chức tuyên truyền được 2.717 buổi với 310 loại chuyên đề, trong đó: Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và các chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" 827 buổi; Kinh tế - xã hội: 437 buổi; An ninh - Quốc phòng: 310 buổi; Luật, đối ngoại, tình hình quan hệ quốc tế: 273 buổi;

tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đề ra trên các lĩnh vực.

2.4. Hoạt động tuyên truyền miệng của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị

Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đảng bộ trực thuộc đã quán triệt những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 17-CT/TW đến với cán bộ, đảng viên thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, đảng bộ. Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên xác định được trách nhiệm của mình đối với công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

10 năm qua, cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh đã triển khai tuyên truyền miệng với nội dung phong phú, thiết thực, đảm bảo tính định hướng và tương đối đa dạng về phương thức hoạt động, góp phần thiết thực trong việc triển khai nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngành, đơn vị.

Các phong trào như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở”, “phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ... được đông đảo cán bộ, đảng viên hưởng ứng tham gia, đồng thời, tích cực tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của các phong trào đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh. Bên cạnh đó, các nội dung như văn hóa tham gia giao thông, tác hại của tai nạn xã hội, vệ sinh an toàn thực phẩm, y đức, những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch ... cũng được cán bộ, đảng viên chú trọng tuyên truyền, giải thích, tạo hiệu ứng tích cực trong đời sống xã hội, góp phần nâng cao nhận thức, cổ vũ các tầng lớp nhân dân thực hiện đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Phương thức tổ chức tuyên truyền miệng của cán bộ, đảng viên là thông qua tổ chức họp dân, sinh hoạt đoàn, đội, các lễ hội văn hóa - du lịch, giao lưu nhân dân, sinh hoạt nơi cư trú... để gặp gỡ, trao đổi. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể trong toàn hệ thống chính trị thực sự là chiếc cầu nối giữa Đảng với dân, vừa đóng góp ý kiến xây dựng phát triển khu phố, bản, làng, vừa thực hiện tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng trên các lĩnh vực, góp phần đẩy mạnh thông tin về cơ sở, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội ở cơ sở.

3. Một số hạn chế, yếu kém và nguyên nhân

Trong quá trình triển khai Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư, bên cạnh những mặt đạt được còn biểu hiện những mặt hạn chế, yếu kém cần có giải pháp, biện pháp khắc phục.

3.1 Hạn chế, yếu kém

- Việc thực hiện phương châm hướng về cơ sở, tăng cường thông tin về cơ sở ở một số địa phương còn hạn chế, thiếu chủ động. Công tác tuyên truyền miệng chủ yếu tập trung ở các hội nghị, hoạt động tuyên truyền chưa rộng khắp trong các tầng lớp nhân

dân, một bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh chưa được tiếp nhận đầy đủ thông tin, định hướng trực tiếp của công tác tuyên truyền miệng. Chất lượng công tác tuyên truyền miệng có lúc, có nơi vẫn chưa đáp ứng nhu cầu của cán bộ, đảng viên, nhân dân, trong khi trình độ nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân ngày càng được nâng lên và điều kiện, cách thức tiếp cận thông tin ngày càng đa dạng hơn, nhiều chiều hơn, đây cũng là một thách thức lớn đối với đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong thời gian tới.

- Việc đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền miệng phù hợp với tình hình thực tiễn và đối tượng nghe ở một số đảng bộ chưa rõ nét, mới chỉ dừng lại ở việc bố trí hợp lý báo cáo viên truyền đạt theo chuyên đề từng lĩnh vực. Nhìn chung, phương thức hoạt động còn nặng về tuyên truyền một chiều từ trên xuống, ít chú trọng trao đổi, đối thoại trực tiếp với cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Một số báo cáo viên năng lực còn hạn chế, kinh nghiệm thực tiễn chưa nhiều, kỹ năng tuyên truyền miệng chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Một số đơn vị, địa phương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên mình chưa được thường xuyên. Có đơn vị tổ chức 3 tháng/01 hội nghị nên độ kịp thời, tính thời sự của thông tin chưa được đảm bảo. Một số đơn vị chưa chú trọng công tác tổng kết, đánh giá công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng của đơn vị mình hàng năm. Đội ngũ báo cáo viên ở một số ngành, lĩnh vực chưa phát huy cao vai trò, trách nhiệm, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và định hướng dư luận xã hội, nhất là trước những vấn đề nóng được dư luận xã hội quan tâm.

- Số lượng các buổi tuyên truyền về gương điển hình tiên tiến; áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh còn ít.

- Nhìn chung, cơ sở vật chất - kỹ thuật như máy chiếu, máy tính xách tay, máy ghi âm... dành cho báo cáo viên cấp huyện, cơ sở để hỗ trợ triển khai nhiệm vụ tuyên truyền còn thiếu, chưa tạo được sự sinh động, sức hấp dẫn trong các buổi tuyên truyền.

3.2. Nguyên nhân

Những hạn chế, yếu kém trong quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư bắt nguồn từ những nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó chủ yếu là do nguyên nhân chủ quan. Cụ thể là:

- Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên đã ảnh hưởng đến niềm tin của các tầng lớp nhân dân. Các phần tử cơ hội, thế lực thù địch lợi dụng những vấn đề yếu kém trong quản lý, điều hành, những bất cập trong cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo... để thực hiện thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cũng là một trong những trở ngại lớn cho việc triển khai công tác tuyên truyền miệng.

- Nhận thức về tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng và vị trí, vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đối với việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, đơn vị của một số cấp ủy còn chưa được sâu sắc. Một số cấp ủy cơ sở còn cho rằng, công tác tuyên truyền miệng là công việc của Ban Tuyên giáo, của báo cáo viên, do vậy, chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội làm tốt công tác tuyên truyền miệng.

- Một số báo cáo viên, tuyên truyền viên chưa phát huy hết trách nhiệm trong quá trình tuyên truyền; chưa thực sự đầu tư nghiên cứu tài liệu, cập nhật thông tin, học hỏi nâng cao năng lực tuyên truyền; trong quá trình tuyên truyền còn có biểu hiện né tránh những vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm.

III. MỘT SỐ KINH NGHIỆM

Từ thực tiễn tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW trong 10 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy rút ra một số kinh nghiệm nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Cụ thể là:

1. Cấp ủy, chính quyền các cấp phải thực sự quan tâm đến công tác tuyên truyền miệng, xác định rõ công tác tuyên truyền miệng là nhiệm vụ, đồng thời là trách nhiệm của mỗi một cấp ủy, cán bộ, đảng viên, trong đó đội ngũ báo cáo viên là lực lượng nòng cốt, góp phần tích cực trong việc chuyển tải những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, định hướng dư luận xã hội, bảo vệ an ninh tư tưởng và nền tảng tư tưởng của Đảng.

2. Công tác tuyên truyền miệng phải được thực hiện thường xuyên, chủ động, tích cực bám sát thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức và luôn luôn nắm vững nguyên tắc, phương châm của công tác tuyên truyền miệng, đồng thời phải nhạy bén, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng và tâm trạng xã hội, nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để có định hướng tuyên truyền sát đúng, phù hợp. Trong quá trình tuyên truyền phải giải thích thấu đáo các tâm trạng xã hội, những khuynh hướng tư tưởng nảy sinh, không né tránh những vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm nhằm nâng cao tính định hướng, tính thuyết phục và hiệu quả hoạt động.

3. Công tác tổ chức các Hội nghị Báo cáo viên phải thực sự nghiêm túc, nội dung phong phú, thiết thực, đảm bảo chế độ thông tin hai chiều. Chú trọng công tác tổng kết, đánh giá, học tập kinh nghiệm lẫn nhau.

4. Thường xuyên kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền miệng, đồng thời,

phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tổ chức tuyên truyền miệng rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh. Mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sỹ là một tuyên truyền viên của Đảng, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình tuyên truyền; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời chủ động, tích cực đấu tranh chống lại những thông tin sai trái, những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt của các phần tử cơ hội, thế lực thù địch.

5. Báo cáo viên, tuyên truyền viên là người phải nắm vững quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực, thường xuyên cập nhật thông tin để nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, nhất là kỷ luật phát ngôn, phải tâm huyết với công việc, tích cực bám sát thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm, suy nghĩ tìm cách làm mới, sáng tạo gắn với chú trọng nâng cao tính định hướng, thuyết phục để công tác tuyên truyền miệng ngày càng bảo đảm chất lượng, hiệu quả bền vững trong điều kiện bùng nổ thông tin, đa dạng về đối tượng tác động và nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đang diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch đã và đang tấn công trực diện vào hệ tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối của Đảng ta.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ

1. Phương hướng chung

Công tác tuyên truyền miệng trong thời gian tới phải nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, sức thuyết phục và tính chủ động, phát huy thành quả đạt được, quyết tâm khắc phục khó khăn, khuyết điểm, yếu kém. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc đổi mới. Chú trọng đẩy mạnh công tác thông tin hướng về cơ sở, nhất là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng giáp biên, hải đảo, các địa bàn thường có những vụ việc, vấn đề nhạy cảm, nổi cộm xảy ra, đồng thời, tăng cường phát triển số lượng, đảm bảo chất lượng đội ngũ tuyên truyền viên, tích cực, chủ động tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ở cơ sở. Tuyên truyền miệng phải thường xuyên bám sát thực tiễn, nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng; đẩy mạnh đối thoại và hướng dẫn dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần xây dựng và củng cố sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội; thực sự là kênh trực tiếp cung cấp thông tin chính thống về chủ trương, đường lối, chính sách, đồng thời giải thích, vận động có hiệu quả đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia các phong trào đua yêu nước, xây dựng xã hội giàu đẹp, văn minh; thực sự là một trong những phương thức công tác tư tưởng sắc bén tiếp tục đấu tranh phản bác những thông tin sai trái,

luận điệu xuyên tạc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh tư tưởng trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, công tác tuyên truyền miệng trong thời gian tới tập trung góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “*Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ*” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “*Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”; đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên từ tỉnh đến cơ sở phải tích cực bám sát tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, triển khai thực hiện kế hoạch thông tin tuyên truyền, tiếp tục nâng cao chất lượng định hướng, thuyết phục, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chính trị tư tưởng đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

2. Một số nhiệm vụ chủ yếu của công tác tuyên truyền miệng trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh

- Tiếp tục tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực, các mặt của đời sống xã hội.

- Tập trung tuyên truyền kết quả tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “*Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ*” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “*Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”.

- Duy trì và tổ chức tốt Hội nghị Báo cáo viên ở các cấp, Hội nghị Thông tin định kỳ đối với cán bộ trung, cao cấp đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh; thực hiện chế độ thông tin định kỳ cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở. Tăng cường công tác thông tin thời sự thế giới, khu vực, trong nước, trong tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và gương điển hình tiên tiến, việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh. Tuyên truyền giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để chống lại các âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Tuyên truyền về các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên từ tỉnh đến cơ sở. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động báo cáo viên ở cơ sở. Nâng cao chất lượng tài liệu thông tin, tăng cường cung cấp tư liệu thông tin hàng tháng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên hoạt động.

- Thường xuyên kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên các cấp, tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn; đảm bảo các chế độ, chính sách; có cơ chế hỗ trợ các địa phương về phương tiện kỹ thuật, như: Máy chiếu, máy tính xách tay, máy ghi âm phục vụ cho hoạt động của đội ngũ báo cáo viên; bố trí nguồn ngân sách hỗ trợ kinh phí cho đội ngũ tuyên truyền viên ở cơ sở.

- Tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh theo Quy chế tổ chức và hoạt động báo cáo viên Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 – 2020 nhằm đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động, đồng thời tạo điều kiện để các địa phương, đơn vị giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về công tác tuyên giáo nói chung, tuyên truyền miệng nói riêng. Nghiên cứu đề xuất chế độ cho lực lượng làm công tác tuyên truyền viên cơ sở.

V. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT

1. Đề nghị với Ban Tuyên giáo Trung ương

- Cung cấp thông tin định hướng nhanh và có chiều sâu hơn (tại các hội nghị báo cáo viên và hệ thống tài liệu).

- Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác định hướng, quản lý thông tin, đặc biệt là thông tin trên mạng.

- Đảm bảo tính kịp thời hơn nữa trong việc cung cấp các thông tin chính thống, có chiều sâu. Đặc biệt là đối với những vấn đề nóng, sự kiện lớn, quan trọng xảy ra trên thế giới, khu vực và trong nước (qua hội nghị báo cáo viên và hệ thống tài liệu)/.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Trung ương,
- Trung tâm Thông tin CTTG, Ban TGTW,
- Thường trực BTGTW tại Đà Nẵng,
- Các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy,
- Các huyện, thị, thành ủy, ĐUTT,
- Các đ/c UVTVTU,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**



Phạm Đức Châu

